



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๔๑๘

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าวกวามาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเวราลักษณ์ พิมพ์นิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม. พร้อมรับมือ ฝนตกหนัก เตรียมพร่องน้ำ ในคลอง ขุดลอกคลอง จัดเก็บ ผักตบชวา	มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา siamrath matichon thaipost twitter.com/thaipost	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้สถานการณ์ฝนและน้ำในคลองดีขึ้น คลองมีการพร่องน้ำให้อยู่ต่ำกว่าระดับควบคุม แต่บางจุดยังมีน้ำท่วมขัง ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยสูบน้ำออกแล้ว จากการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนที่ตกในเดือน ก.ย.๖๕ พบเพิ่มขึ้น ๒.๕ เท่า หรือประมาณ ๔๐๐ มิลลิเมตร จากปกติค่าเฉลี่ยเดือน ก.ย. ย้อนหลัง ๓๐ ปี อยู่ประมาณ ๑๐๐ มิลลิเมตร ซึ่ง กทม.เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ทุกจุด โดยจะเร่งขุดลอกท่อและเก็บผักตบชวา เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำให้ได้มากที่สุด ส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำทะเลหนุน ยังไม่น่าเป็นห่วง หากเกิดน้ำหนุนยังมีช่องว่างให้ระบาย โดยปลายเดือน ก.ย.๖๕ จะมีน้ำหนุนมาอีกครั้ง ซึ่งจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น</p> <p>- กทม.จะเสนอแผนการจัดการน้ำภาคตะวันออก กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยการสร้างอุโมงค์ที่นำน้ำจากคลองลำปลาทิว เขตลาดกระบัง ออกไปคลองร้อยคิ้วของกรมชลประทานให้เร็วขึ้น โดยเดิมพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ Flood way หรือทางวิ่งน้ำท่วมลงมา แต่ปัจจุบันพื้นที่กายภาพเปลี่ยนไปแล้ว มีทั้งถนนกรุงเทพฯกรีธาตัดใหม่ ถนนบางนา-ตราด และสนามบินสุวรรณภูมิ การใช้แนวคิด Flood way แบบเดิม อาจไม่สะดวก เพราะมีสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มากขึ้น</p> <p>- แผนเดิมของกรมชลประทาน จะใช้วิธีการขยายคลอง รวมถึงการทำทางด่วนคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก ลงอ่าวไทยโดยตรง แต่การทำคลองต้องเวนคืนที่ดินและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวนมากและใช้เวลานาน รวมถึงสภาพคลองในกรุงเทพฯ มีความราบเรียบ ทำให้น้ำในคลองไหลช้า การทำอุโมงค์จะทำให้น้ำไหลเร็วขึ้น โดยในอนาคตต้องทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่ เพราะปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดฝนตกรุนแรง โดยต้องมาทบทวนการทำ Scenario Planning ใหม่จะต้องเพิ่มกำลังแต่ละส่วนอย่างไร</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก น้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเสนอแผนการจัดการน้ำภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน</p>	<p>- สำนักงานการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียม ความพร้อมรับมือฝนตกหนัก น้ำเหนือและน้ำทะเลหนุน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และการ เร่งรัดให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๒	ผว.กทท. ร่วมประชุม คณะกรรมการ ลุ่มน้ำท่าจีน ศึกษาภาพรวม บริหารจัดการ ลุ่มน้ำ เตรียมเสนอ สร้างทางด่วน ระบายน้ำ	ข่าวสด ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา mcot matichon naewna fm๙๑๖kk thereporters isranews newtv thestandard thebangkokinsight twitter.com/ fm๙๑๑trafficpro	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมกันหลายจังหวัด หลายลุ่มน้ำ โดย กทท. เกี่ยวข้องกับ ๓ ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำบางปะกง ซึ่งแต่ละลุ่มน้ำจะมีแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อให้เห็นภาพรวมการบริหารจัดการน้ำ เพราะในการระบายน้ำต่าง ๆ จะต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด</p> <p>- นอกจากนี้ จะประชุมซักซ้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่ กทท. จะเสนอเรื่องทางด่วนน้ำที่จะระบายออกทางด้านลาดกระบัง เพื่อพิจารณา ซึ่ง กทท. จะเสนอการทำอุโมงค์ลอดตามแนวคลอง ลอดถนนบางนา-ตราด ออกคลองร้อยคิว ช่วยระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก และพื้นที่ จ.สมุทรปราการ แต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ การลงทุนค่อนข้างสูง หากสามารถดำเนินการได้จะช่วยด้านเศรษฐกิจ ลดความเสียหายต่าง ๆ และรองรับการขยายตัวของพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือกับจังหวัดต่าง ๆ ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อพิจารณาภาพรวมการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- เสนอแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกร่วมกับจังหวัดปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม</p>	<p>- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับจังหวัดต่าง ๆ ในการบริหารจัดการน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับ กทท. ๓ ลุ่มน้ำ เพื่อพิจารณาภาพรวมการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๓	กทท.หนุน ใช้เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน ลงทุนน้อย แต่ได้ผลมาก	ไทยรัฐ แนวหน้า เดลินิวส์ dailynews matichon naewna	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ว่า การบริหารจัดการ กทท. ในอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพทุกการดำเนินงาน เช่น การใช้ระบบ traffic fondue ที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากและจะนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะเรื่องการแพทย์ เช่น ระบบ telemedicine ซึ่งคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้พิจารณาเชื่อมโยงระบบการทำงานแบบไร้รอยต่อ ในอนาคตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบโจทย์ประชาชนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ จะพัฒนาเรื่องการบริหารทรัพยากรองค์กร เพื่อเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของ กทท. ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้สะดวกและราบรื่นมากขึ้น</p> <p>- ผศ.ทวิดา กมลเวชช รผว.กทท. กล่าวว่า กทท. มีคณะกรรมการใหญ่ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลแยกเป็น ๒ ชุด ชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการภายนอก และอีกชุดเป็นคณะกรรมการภายใน ทำหน้าที่ดูเรื่องราวเกี่ยวกับโครงสร้างภายในดูการใช้ระบบบริหารจัดการ การเชื่อมต่อ กทท.๑ กทท.๒ ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล การให้บริการประชาชนและสมาร์ทเซอร์วิสทั้งหมด รวมทั้งจะช่วยดูเรื่องการใช้งบประมาณให้เหมาะสม</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กทท. ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานแบบไร้รอยต่อ สามารถให้บริการประชาชนได้ดีขึ้น</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานของ กทท. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานแบบไร้รอยต่อ สามารถให้บริการประชาชนได้ดีขึ้น</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>- ตัวระบบดังกล่าว ไม่ได้ดูเพียงโครงสร้างหรือเครื่องมือเท่านั้น เนื่องจากตัวระบบข้อมูลจะใช้ map base (แผนที่ฐาน) เดียวกัน เพื่อให้ทราบจุดวิกฤติน้ำท่วม จุดอาชญากรรมอุบัติเหตุ อัคคีภัย สารเคมี ซึ่งจะมาอยู่ในจุดเดียวกัน สามารถมองภาพรวมได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่อาจจะนำมาปรับใช้เป็นโครงสร้างที่คณะกรรมการชุดนี้ต้องดูแลทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประชาชน และการรวมระบบ IT ของแต่ละหน่วยงานให้แชร์กันได้ เพื่อจะได้ปรับการบริหารจัดการให้เป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป การใช้จ่ายงบประมาณจะไม่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>		
๔	<p>กทม.เร่งหารือเตรียมรับผู้ป่วย หลัง สปสช. ยกเลิกบัตรทอง รพ.เอกชน ๙ แห่ง</p>	<p>แนวหน้า ข่าวดสด Khaosod chmplus naewna</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวกรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุขโรงพยาบาล (รพ.) เอกชน ๙ แห่ง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง ๓๐ บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๕ เป็นต้นไป โดย รพ.ทั้ง ๙ แห่งดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองรวม ๖๙๖,๑๐๓ คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๒๔,๐๕๘ คนว่า การยกเลิกครั้งนี้ทำให้ กทม.ต้องปรับแผนรับมือ เนื่องจากมีแนวโน้มผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ถูกยกเลิกส่วนหนึ่งอาจมารวมอยู่ในความรับผิดชอบของ กทม.เบื้องต้นจะปรับแผนงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อเตรียมพร้อมรับผู้ป่วย ซึ่งต้องหารือกับเลขาธิการ สปสช.ถึงแนวทางจัดการที่ชัดเจน ขณะที่คนใช้สิทธิบัตรทองใน รพ.ทั้ง ๙ แห่งดังกล่าวอาจยังไม่ทราบว่าตนจะต้องเข้ารับการรักษาต่อที่ใด โดย กทม.จะเร่งประสานกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ สปสช.เร่งด่วนที่สุด</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า การยกเลิกสัญญาบริการ รพ.เอกชน ๙ แห่งดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อปสช. กทม.) ที่ให้ดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เรียกเงินคืน แจ้งสภาวิชาชีพยกเลิกสัญญาหน่วยบริการ เนื่องจากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข พบหลักฐานหน่วยบริการเอกชนทั้ง ๙ แห่ง มีการเบิกค่าคัดกรองเมตาบอลิกไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงเป็นที่มาการยกเลิกสัญญา</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาลของ กทม.เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในหน่วยบริการ รพ.เอกชน ที่ สปสช.เตรียมยกเลิกสัญญาบริการ</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาลของ กทม. เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในหน่วยบริการ รพ.เอกชน ที่ สปสช.เตรียมยกเลิกสัญญาบริการ พร้อมสร้างความเข้าใจกับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง เพื่อป้องกันความสับสนของผู้รับบริการ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
๕	กทม. ตรวจสอบชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะย่านวังทองหลางสำรวจสวนร่วมใจและวังทองปรับปรุงเป็นสวน ๑๕ นาที	matichon prachachat innews mgronline facebook.com/ Matichon online facebook.com/ prbangkok	<p>- นายจ๊กกพันธ์ ผิวงาม รพ.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ผว.กทม. ในพื้นที่เขตวังทองหลางว่า ได้ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา โครงการ ๑ ซอยรามคำแหง ๒๑ เป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยเขตฯ ได้กำหนดแนวทางการคัดแยกขยะ ๔ ประเภท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>- จากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจสวนร่วมใจ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแฟลตตำรวจ สน.วังทองหลาง มีพื้นที่ประมาณ ๑ งาน เป็นสวนหย่อมขนาดเล็กใช้พักผ่อนและออกกำลังกาย อยู่ในความรับผิดชอบของ สน.วังทองหลาง ส่วนที่ดินเป็นของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งยังมีพื้นที่อีกประมาณ ๑ ไร่ ควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ส่วนสวนสาธารณะวังทอง ๑ และ ๒ ตั้งอยู่ซอยลาดพร้าว ๗๑ กับ ๗๓ เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก มีพื้นที่ให้บริการประมาณ ๑ ไร่ เปิดให้บริการประชาชนเข้ามาออกกำลังกายและพักผ่อนตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๑๙.๐๐ น. ทุกวัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับทั้ง ๒ สวน เพื่อความสวยงามและความสะอาดเรียบร้อย ปัจจุบันภายในสวนทั้ง ๓ แห่ง มีสิ่งชำรุดเสียหาย ต้องดำเนินการปรับปรุง รวมถึงการออกแบบสวนให้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อปรับปรุงเป็น “สวน ๑๕ นาที” สวนหย่อมขนาดเล็กให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สำหรับการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจใกล้บ้าน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ตรวจติดตามการดำเนินงานการคัดแยกขยะในชุมชนและการพัฒนาพื้นที่สวน ๑๕ นาที เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจใกล้บ้าน</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะ และการสร้างสวน ๑๕ นาทีในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๖	กทม. “ก้าวสู่ปีที่ ๕๐” เดินหน้าพัฒนางานและบริการมุ่งสู่มหานครของทุกคน	pimthai innews thainews mgronline facebook.com/ innews	<p>- นายชจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ ๕๐ กทม.” พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะกิจกรรมอวดภาพและคลิป “มองกรุงเทพฯ ผ่านเลนส์” ภายใต้อัฒตัญญู “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน” ว่า ปี ๒๕๖๕ ถือเป็นปีที่ดีของ กทม. ในฐานะที่เปลี่ยนจากเทศบาลมาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมาเป็นเวลา ๕๐ ปี ซึ่งจะครบรอบวันสถาปนาในวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๕ ซึ่งวาระ ๕๐ ปี มีความสำคัญเพราะหมายถึง ๕๐ ปีที่ข้าราชการและบุคลากรของ กทม. ได้ตั้งใจทุ่มเท พัฒนาการงานและบริการต่าง ๆ เพื่อประชาชนมากกว่า</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดกิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ ๕๐ ของ กทม.</p>	<p>- สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมตามโครงการ “ก้าวสู่ปีที่ ๕๐ กทม.” พร้อมเชิญชวนประชาชนที่สนใจติดตามและร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>๑๐ ล้านคน ให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการที่ดี</p> <p>- โอกาสนี้ ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะกิจกรรมอวดภาพและคลิป “มองกรุงเทพฯ ผ่านเลนส์” ภายใต้หัวข้อ “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน” และชมนิทรรศการ และการจัดแสดงภาพถ่าย พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย.๖๕ เป็นกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม รับรู้ และเข้าใจถึงความตั้งใจของ กทม.ที่มุ่งมั่นพัฒนางานและการบริการต่าง ๆ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครของทุกคน โดยมีกิจกรรมในรูปแบบ Online และ Onsite ต่อเนื่องจนถึงวันสถาปนา กทม. ซึ่งทั้ง ๙ กิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วมสนุกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.50ปีกทม.com</p>		<p>www.50ปีกทม.com</p>
๗	<p>กทม.-ทส. ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>nationtv khaosod banmuang springnews thansettakij twitter.com/ news๑๐๐๕fm twitter.com/ Thailandplus๑</p>	<p>- นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จากการประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง ทส.และ กทม. ได้รับความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยงานเป็นอย่างดี พร้อมจัดตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหา โดยได้มอบหมายให้นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือในประเด็นสำคัญ ๗ มาตรการ ประกอบด้วย (๑) การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ (๒) การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปัญหาการทิ้งขยะในคลองหัวลำโพง (๓) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน (๔) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (๕) การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบางขุนเทียน ความยาว ๗ กิโลเมตร (๖) การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (๗) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน</p>	<p>- สำนักงานสิ่งแวดล้อมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน</p>
๘	<p>เตือนระวังแมวกัด-ข่วนเสี่ยงโรคสไปโรทริโคซิส</p>	<p>แนวหน้า เดลินิวส์ naewna dailynews amarintv</p>	<p>- นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุ “โรคนิสปอโรทริโคซิส (Sporotrichosis) เกิดจากเชื้อราซึ่งพบในธรรมชาติ เข้าร่างกายทางบาดแผลจากการถูกแมวกัด หรือข่วน หรือถูกหนามกุหลาบตำ พบไม่บ่อย จากสถิติโรงพยาบาลวิชัยยุทธ พบผู้ป่วยโรคนี้อันตราย ๓ รายใน ๑ ปี ผู้ป่วยพบประวัติการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนหากถูกแมวกัด ข่วน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคนิสปอโรทริโคซิส</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนหาก</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			<p>เชื้อรา Sporothrix schenckii อยู่ในธรรมชาติ มีแหล่งอาศัยอยู่ตามดิน ตามพืช และเปลือกต้นไม้ หาร่างกายทางบาดแผลที่ถูกหนามตำหรือใบไม้บาด หรือจากการถูกแมวที่ป่วยด้วยโรคนี้อกัดหรือข่วน เมื่ออยู่ในร่างกายอุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ มีลักษณะเป็นยีสต์ หากอยู่ตามธรรมชาติในร่างกายอุณหภูมิต่ำกว่า จะมีลักษณะเป็นราสาย การรักษาโดยทั่วไปใช้ยาฆ่าเชื้อราชนิดกิน Itraconazole นาน ๓-๖ เดือน จนกว่าแผลจะหาย จึงขอแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังหากเลี้ยงแมว หรือดูแลแมวควรป้องกันการถูกกัด-ข่วน</p>		<p>ถูกแมวกัด ข่วน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคสปอโรทริโคซิส รวมทั้งแนวทางการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด กทม.</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์